

นางสาวไพรินทร์ ไชยกุล
นักศึกษาฝึกงานสาขาวัฒนธรรมสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความเท่าเทียมที่ผู้หญิงควรได้รับ ตามกฎของธรรมชาติ

หากจะกล่าวถึงประเด็นด้าน "สิทธิผู้หญิง" ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั้น ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงอาจเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้น แต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่งแล้วนั้นการก้าวสู่การเป็นผู้นำของผู้หญิงยังคงเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าผู้หญิงยังเป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและมีความต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะระบุว่า เพศชายและเพศหญิงมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน แต่ก็ไม่สามารถลบสิ่งวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นลงได้หรือไม่อาจรื้อถอนระบบความคิดทางวัฒนธรรมในเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงได้ (จิตต์ปภัสสร บัทรประโคน, 2550)

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมรับฟังการอบรมโครงการสัมมนาการต่อต้านการค้ามนุษย์กับการปฏิรูปประเทศไทย : มิติด้านผู้หญิงที่ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้จัดขึ้น อีกทั้งระบบความคิดเชิงวัฒนธรรมของความไม่เท่าเทียมทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทย ได้ผนวกกันเป็นการขยายความและมุมมองให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดต่อสิทธิผู้หญิงอันเนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ทักษะคติต่อผู้หญิงกับบทบาทการเป็นภรรยาและแม่ที่ดีมากกว่าการเป็น "ผู้หญิงบ้าน" ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจำกัดพื้นที่ผู้หญิงไว้แค่ในพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ในบ้านและจำกัดสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงให้เป็นเพียงสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายใต้ความแตกต่างระหว่างเพศ โดยที่ ภาวะความเป็นหญิง ทั้งในด้านร่างกายและทางด้านสังคมเป็นเหตุให้ผู้หญิงถูกตีกรอบพื้นที่ ขาดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในพื้นที่สาธารณะ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตหรือเป็นภาพเหมารวมที่มีต่อความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชาย (จิตต์ปภัสสร บัทรประโคน, 2551) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการได้รับโอกาส สิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาค รวมไปถึงการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงได้รับ



ที่มา: ชุมชนมหาชัยนิเวศ

ประเด็นเหล่านี้ได้กลายเป็นที่พบเห็นอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงสิทธิความชอบธรรมในการตัดสินใจในเรื่องส่วนบุคคล สิทธิในการทำงาน สิทธิในค่าจ้างที่ยุติธรรมหรือรายได้ที่เท่าเทียมกัน สิทธิในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในการศึกษา สิทธิในการเข้ารับราชการทหารหรือถูกเกณฑ์ทหาร สิทธิในการเข้าทำสัญญาทางกฎหมายตลอดจนสิทธิคู่สมรสและสิทธิทางศาสนาในสังคมไทย ในปัจจุบันถึงแม้ว่าผู้หญิงชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษาสูงหรือมีช่องทางประกอบอาชีพอิสระจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่พวกเขามักจะถูกครอบงำให้มีระบบคิดแบบผู้ชาย และต้องใช้ชีวิตแข่งขันอย่างดุเดือดเฉกเช่นผู้ชาย เมื่อประสบความสำเร็จพวกเขาจึงมักสนใจแต่อำนาจและผลประโยชน์ของตนซึ่งไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเคารพสิทธิผู้หญิงให้เทียบเท่าผู้ชายและพัฒนาระบบความคิดเชิงวัฒนธรรมนี้ให้ดีขึ้น (พวงพยอม คำมุง, 2556)

จากปัญหาดังกล่าว การแก้ไขปัญหาในเชิงรูปธรรมอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การบังคับให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้คนในสังคมอย่างเด็ดขาด แต่ควรเริ่มจากการส่งเสริมและยกระดับให้ผู้คนได้เข้าใจถึงสิทธิที่ทุกคนพึงจะได้รับ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ รัฐบาลไทยควรมีการลงพื้นที่อบรมสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพความรู้ในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อประชาชนและกลุ่มผู้นำ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นำได้ เนื่องจากในความเป็นจริงนั้นมีผู้หญิงในสัดส่วนน้อยมากที่เป็นตัวแทนในฝ่ายด้านการเมืองและการบริหาร พบว่ามี ส.ส.หญิงเพียง 12% ผู้บริหารระดับสูงในราชการ ปี 2549 มีผู้หญิง 25.69% ด้านสื่อสารมวลชนรายงานการจำแนกเพศของประเทศไทย ปี 2551 ระบุว่าผู้หญิงในงานสื่อสารมวลชน 38.4% (Taraya Srivilas, 2557) ซึ่งในหลายภาคส่วนยังคงขาดตัวแทนจาก

ผู้หญิงในการแสดงออกและดำรงตำแหน่งทางสังคม ผู้หญิงควรที่จะสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุก ๆ ระดับของการกำหนดนโยบาย กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ (isranews, 2560) เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ชายตามหลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเคารพในความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง (ไทยรัฐออนไลน์.2559)

ผู้ตรวจ

นางสาวทิวาพร สิมสกุล (พีดาว)

เอกสารอ้างอิง

จิตต์ปภัสสร บัทรประโคน. (2550). บทความ : สิทธิผู้หญิง: เรื่องที่ไม่เคย "เก่า" เลย. [ออนไลน์] จาก

<https://prachatai.com/journal/2007/10/14501> สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2561

จิตต์ปภัสสร บัทรประโคน. (2551). บทความ: ผู้หญิงก็มีสิทธิ: สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง. [ออนไลน์]

จาก <https://prachatai.com/journal/2008/03/16007> สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2561

พวงพยอม คำมุง. (2556). บทความพิเศษ : สิทธิสตรี. [ออนไลน์] จาก

http://pr.prd.go.th/nan/ewt_news.php?nid=1404&filename=index สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2561

ไทยรัฐออนไลน์.(2559).กสม.จี้แก้ ก.ม.สิทธิสตรี หวังลดปัญหาใช้ความรุนแรงในผู้หญิง. [ออนไลน์] จาก

<https://www.thairath.co.th/content/792602> index สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2561

isranews.(2560). เครือข่ายผู้หญิงฯแสดงการณั้วอนรัฐไทยทำตามอนุสัญญา CEDAW .[ออนไลน์] จาก

<https://www.isranews.org/isranews-article/58820-women-activist-58820.html> สืบค้นเมื่อ

24 มิถุนายน 2561

Taraya Srivilas. 2557.สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง .[ออนไลน์] จาก

<https://www.slideshare.net/tarayasri/ss-35974171> สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2561